

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp



Tại Hội nghị thường niên Mạng lưới Báo cáo tín dụng châu Á (ACRN) lần thứ 4 bằng hình thức trực tuyến mới đây, ông Đỗ Hoàng Phong, Tổng giám đốc CIC đã phát biểu nhấn mạnh: “Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác động của đại dịch Covid-19, CIC đã thực hiện thu thập thông tin và điều chỉnh thông tin đối với các khách hàng vay thuộc diện được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của NHNN. Hoạt động này nhằm giảm gánh nặng trả nợ của khách hàng vay cũng như có thể nâng cao được khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng. Từ năm 2020 đến nay, CIC đã thực hiện giảm 50% phí khai thác thông tin cho tất cả các TCTD, hỗ trợ các TCTD trong việc giảm chi phí hoạt động và lãi suất cho vay. Hoạt động này đã nhận được đánh giá rất cao từ NHNN, các TCTD, doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, CIC đã đẩy mạnh cung cấp thông tin, điểm tín dụng (miễn phí) trực tiếp tới khách hàng vay, giới thiệu các sản phẩm tín dụng phù hợp của các TCTD thông qua cổng kết nối với khách hàng vay (website và ứng dụng điện thoại thông minh). Thông qua kênh kết nối này, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin bản thân mà

không phải đến trực tiếp trụ sở CIC, đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Có thể thấy, kể từ Hội nghị ACRN lần thứ 3 đến nay, kho dữ liệu của CIC không ngừng được mở rộng và phát triển, tăng thêm khoảng 8 triệu, đạt 47,2 triệu chủ thể thông tin, độ phủ thông tin liên tục tăng, chiều sâu thông tin tín dụng cũng đã đạt tuyệt đối 8/8 từ năm 2019 theo đánh giá của World Bank. Cụ thể, đã có gần 1.400 tổ chức tham gia báo cáo thông tin tín dụng về CIC (tăng khoảng 40 tổ chức), bao gồm cả các TCTD, tổ chức tài chính vi mô, các tổ chức bán lẻ, tổ chức tự nguyện khác... Bên cạnh đó, CIC cũng tổ chức kết nối thông tin với một số bộ, ngành để chia sẻ, trao đổi thông tin.

Đặc biệt, từ tháng 6/2021, Việt Nam đã khai trương cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, định danh số cá nhân. CIC được Thống đốc NHNN giao làm đầu mối thực hiện kết nối với CSDL này phục vụ cho hoạt động của ngành Ngân hàng, đặc biệt là việc hỗ trợ định danh khách hàng điện tử (eKYC), thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Thực hiện chiến lược quan trọng này, hiện nay CIC đang triển khai cơ sở hạ tầng để có thể sớm kết nối với CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, CIC đẩy mạnh phát triển kênh kết nối Host to Host với tất cả TCTD có nhu cầu, qua đó, giảm thiểu sự can thiệp của con người vào quá trình khai thác,

Mạng lưới ACRN được thành lập vào năm 2017 gồm 6 cơ quan thông tin tín dụng trong khu vực châu Á: CIC (Nhật Bản), JCIC (Đài Loan), KCIS (Hàn Quốc), CIC (Việt Nam), NCB (Thái Lan), CIC (Nepal). Tiếp đó, Mạng lưới ACRN đã kết nạp ACRA (Malaysia) là thành viên thứ 7 vào năm 2018 tại Đài Loan và CRIB (Srilanka) là thành viên thứ 8 vào năm 2019 tại Hà Nội. Qua gần 4 năm hoạt động, các thành viên đã tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nhằm phát triển những xu hướng, nghiệp vụ thông tin tín dụng mới tới các tổ chức thành viên trong khu vực.

sử dụng thông tin, góp phần tăng tính bảo mật, an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ thông tin tín dụng. Do vậy, số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng cao. Năm 2020, CIC cung cấp trên 44 triệu báo cáo tín dụng, đáp ứng được yêu cầu sử dụng của các đơn vị. Năm 2021, mặc dù hoạt động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhưng việc cung cấp thông tin của CIC dự báo sẽ tăng trưởng nhẹ so với năm 2020.

Đặc biệt, CIC đã nhanh chóng hoàn thiện Mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân CIC 2.0 thay thế cho mô hình chấm điểm 1.0 từ năm 2015. Qua đó, CIC có thể phát triển các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng phục vụ các TCTD và khách hàng vay. Việc xây dựng, phát triển mô hình chấm điểm tín dụng mới này trước hết nhằm mục tiêu hỗ trợ các TCTD từng bước chuyển đổi từ hình thức cho vay có đảm bảo bằng tài sản sang hình thức cho vay tín chấp dựa trên dự báo mức độ rủi ro của khách hàng. Sau nữa là nâng cao chất lượng dịch vụ trực tiếp cho khách hàng vay; cho phép khách hàng vay biết được mức độ tín nhiệm của mình, qua đó tư vấn hỗ trợ người vay hoàn thiện điểm tín dụng cũng như nâng cao văn hóa tín dụng trong quan hệ ngân hàng.

TM

BIDV tiếp tục ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh 25 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19



Đại diện BIDV trao biển tượng trưng số tiền 25 tỷ đồng để ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 15/8/2021, tại Lễ "Phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và ra mắt Trung tâm An sinh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh", BIDV đã thực hiện trao tặng số tiền 25 tỷ đồng ủng hộ Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Số tiền ủng hộ được BIDV thực hiện theo chương trình của ngành Ngân hàng, phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của Thành phố sẽ gửi tặng đến các bệnh viện, cơ sở y tế để mua sắm trang thiết bị, trang phục bảo hộ, triển khai công tác tiêm vắc-xin và các công tác khác phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của BIDV trong việc chung tay cùng Thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và sớm đưa cuộc sống của Thành phố trở lại bình thường.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2021, BIDV đã ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh kinh phí 10 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, các chi nhánh BIDV trên địa bàn cũng tích cực đóng góp cho hoạt động phòng, chống dịch với nhiều hình thức khác nhau. Đến nay, tổng số tiền BIDV hỗ trợ chính quyền và các bệnh viện, đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 40 tỷ đồng.

Trên phạm vi cả nước, trong thời gian qua, BIDV đã tích cực ủng hộ trực tiếp cho công tác phòng, chống dịch với nhiều hình thức: Ủng hộ kinh phí cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ kinh phí khẩn cấp cho các địa phương, các bệnh viện/cơ sở y tế; hỗ trợ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho đội ngũ cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch... Trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng kinh phí BIDV ủng hộ trực tiếp cho công tác phòng, chống dịch đạt trên 200 tỷ đồng.

DC